

เกษตร ทั่วไทย

พร:

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐ

ยิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ก็ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศ อย่างสม่ำเสมอ ทรงรับทราบความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่ จากปัญหาทางด้านศักยภาพของทรัพยากรดินในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน เช่น พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ดินทรายจัด พื้นที่ดินดาน และพื้นที่ดินพรุในภาคใต้ตอนล่าง ทรงศึกษาถึงที่มาของสาเหตุและปัญหาวิธีการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกร ทั้งปัญหาที่มาจากสาเหตุธรรมชาติและปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรเอง จนเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมากมาย ทั้งทุกภูมิภาคของประเทศ โดยแนวพระราชดำริที่ทรงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่าง ๆ นั้น ได้ถูกนำไปขยายผลในการปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ในการพัฒนาที่ดินให้แก่ราษฎรอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ทำงานรับใช้พระยุคลบาทด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคลชีวิตแก่ผู้ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยต่อปัญหาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินเพื่อการเพาะปลูกได้พระราชทานพระราชดำริถึงการให้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพระราชทานพระราชดำริ เมื่อปี 2522 ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อทำการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับการสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและเพื่อในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินทั้งหลาย สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อีกครั้งหนึ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริวิธีการแก้ดินเปรี้ยว โดยให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยให้ทำโครงการศึกษาทดลอง ในกำหนด 2 ปี และใช้ข้าวเป็นพืชเพื่อการทดลองในโครงการนี้ ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทออง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครราชสีมา ซึ่งศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้ประสบความสำเร็จจนสามารถขยายผลสู่



คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ดิน ด้วยโครงการพระราชดำริ



เกรียงศักดิ์ หงษ์โต



การปฏิบัติใช้ของราษฎรในพื้นที่ขยายผล และจังหวัดใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ด้วยทรงตระหนักถึงพื้นที่นับล้านไร่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ที่นอกจากจะมีปัญหาดินไม่อุดมสมบูรณ์เป็นพื้นฐานแล้ว ดินยังมีปัญหาอื่น ๆ ทั้งทางเคมีและทางฟิสิกส์ เช่น พื้นที่ดินพรุในภาคใต้ ซึ่งเป็นทั้งดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและดินเค็มในภาคกลาง และพื้นที่ดินทรายและดินตื้นในหลายภูมิภาค การเพาะปลูกพืชจึงให้ผลผลิตต่ำ เป็นผลให้ราษฎรมีฐานะยากจน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาของดินซึ่งจะต้องใช้กระบวนการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งสิ้น

งาน และสมควรต้องทุ่มเทกำลังกาย สติปัญญาและความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สมกับที่ได้รับพระราชทานพรจากพระองค์

กรมพัฒนาที่ดิน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ มาปฏิบัติจนบังเกิดเป็นผลสำเร็จให้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาประเทศ และการดำรงชีวิตของราษฎร ซึ่งถือเป็นความภูมิใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของผู้ที่ได้ปฏิบัติ

...นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยอย่างล้นพ้น ที่มีพระกษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ ทรงมีน้ำพระราชพระเมตตา ตลอดจนการทรงงานอย่างต่อเนืองและทรงเสียสละทุ่มเทวรกาย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและความทุกข์ยากเดือดร้อนลำเค็ญให้กลายเป็นความอยู่ดีมีสุขแก่ทวยราษฎร์ จงสมญานามว่า ๕ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาทรงงานหนักที่สุดในโลก ที่มีไม่เพียงทั่วแผ่นดินไทย แต่ยังเป็นที่ยอมรับของประเทศทั่วโลกอีกด้วย.